

เลขที่ NDR005/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“NDR-W2”)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวน 86,722,469 หน่วย โดยกำหนดการใช้สิทธิตลอดอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยวันใช้สิทธิได้แก่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และ
ครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งสุดท้าย คือวันที่
4 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น

2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ในวันที่ 18
เมษายน 2567 - 2 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

นางสาววัชรารัตน์ วงศ์มาก (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348

Website: <https://www.ndrubber.co.th>

E-mail: watcharaporn.wk@ndrubber.co.th

4. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

4.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัท

หลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของคุณ และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแข่งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ข้างต้น

- (ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อโดยผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็นเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” (“N.D. Rubber Public Company Limited for share subscription”) ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 302-414131-5

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือสามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่ได้รับชำระเงินหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิและได้ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดง สิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัย อยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. บุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือ รับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างด้าว: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก เอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น
5. คัสโตเดียน (Custodian): สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น

หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติด อารมณ์แสดงมภ์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดง เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น ๆ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ โดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสำคัญแสดง สิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

4.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

5. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

1. เช็คบุคคล แคมป์เชอร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ เท่านั้น โดยต้องลง วันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 26 เมษายน 2567 และยื่นความจำเป็นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567



2. ชำระเงิน โดยการ โอนเข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” (“N.D. Rubber Public Company Limited for share subscription) เลขที่บัญชี 302-414131-5 โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2567 - 2 พฤษภาคม 2567 และแนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กรณีบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ
(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชิชา)